

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Date : 14 ก.ย. 2541	Page : 10	Source : มติชน	No : 41193002
Keyword			

หลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าและเอกลักษณ์ไทย

นาวาโทนายแพทย์เดชา สุขารมณ

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

“แนวทางการจัดทำหลักสูตรจะต้อง 1. คอบสนองพระราชดำริ พระปณิธาน และพระกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จพระเจ้า คือการปลูกป่าสร้างคน การพยาบาล และการผดุงครรภ์ กิจกรรมแพทย์อาสา การเกษตร และสิ่งแวดล้อม และตำรวจตระเวนชายแดน 2. เป็นศูนย์กลางให้นักศึกษาสร้างเอกลักษณ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากร 3. ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความต้องการของภูมิภาค ศักยภาพในการพัฒนาของ จ. เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง การเชื่อมโยงด้านการศึกษาระหว่างประเทศในอนุภาครุ่มแม่ฟ้าหลวง คือพม่า ลาว และจีน (ยูนิานาน) โดยใช้ภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนด้วย และ 4. นำหลักการเรื่องบัณฑิตในอุดมคติไทยและการประกันคุณภาพแทรกในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน”

นายวันชัย ศิริชนะ

ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

“ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.... ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย จากนั้นจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเท่าที่ทราบคงเป็นภายในสัปดาห์หน้า จะทำให้การดำเนินการต่างๆ สะดวกขึ้น สำหรับการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องให้ทันวิชาการของโลก เนื้อหาสาระเป็นสากล ดังนั้นไม่ควรจัดหลักสูตรปกติควบคู่กับหลักสูตรนานาชาติ แต่ควรจัดหลักสูตรภาษา

ไทยที่เป็นนานาชาติ ทันสมัย และสอดคล้องกับประเทศ และเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐจัดการศึกษาเป็นพื้นฐานแบบให้เปล่า 12 ปี ซึ่งจะทำให้ความต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันผู้มีอายุระหว่าง 18-24 ปี เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาประมาณ 15-16% และเพิ่มขึ้นทุกปี เชื่อว่าจะเพิ่มถึง 25% ภายใน 10 ปี ซึ่งหมายถึงทบวงฯจะต้องรับนักศึกษาเพิ่มอีกปีละ 6 หมื่นคน ในขณะที่มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิดสามารถรับนักศึกษาได้ปีละ 100,000-110,000 คน หมายความว่าจะต้องรับนักศึกษาเพิ่มเป็นปีละ 1.8 แสนคน ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับการกระจายโอกาส โดยคาดว่าจะรับนักศึกษาได้ประมาณ 8,000-10,000 คน และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควบคู่กับปริญญาตรี เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยควบคู่กับการสอน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ฉะนั้นผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ แต่หากบริหารไม่ดีผู้บริหารจะต้องพิจารณาตัวเอง สำหรับการเปิดรับนักศึกษาจะเปิดรับในปีการศึกษา 2542 โดยจะเน้นด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องเตรียมการจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จใน 3 ปี และปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยทุก 5 ปี”